

ด่วนที่สุด

ที่ ศค ๐๑๐๐.๔/๓



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๒ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ร่างเอกสารที่จะมีการรับรอง จำนวน ๘ ฉบับ พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๗/๓๘๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๑๒๐๔/๑๐๕๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอเสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์สำคัญของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง มาเพื่อ คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๑.๑ ด้วยประเทศไทย โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๕ (The 5th ASEAN Digital Ministers' Meeting : The 5th ADGMIN) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๕ (The 5th ASEAN Digital Senior Officials' Meeting : The 5th ADGSOM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ และโรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อหลัก (Theme) “มั่นคง นวัตกรรม ครอบคลุม : ร่วมกำหนดอนาคตดิจิทัลของอาเซียน” (Secure, Innovative, Inclusive : Shaping ASEAN's Digital Future)

๑.๒ ร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองหรือลงนามในระหว่างการประชุมฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ จึงเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามนัยมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง

/และการประชุม...

และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยกระทรวงการต่างประเทศ มีความเห็นว่าควรเสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามนัยมาตรา ๔ (๗) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

โดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกำหนดจะร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ต่าง ๆ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล (ADGMIN) ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ณ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประชุมฯ ภายในวันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนได้แจ้งเวียนร่างเอกสารฉบับสุดท้ายที่จะมีการรับรองในระยะเวลากระชั้นชิด จึงทำให้ไม่สามารถนำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันทำการได้

๓. สาระสำคัญ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเรียนเสนอร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (รวม ๘ ฉบับ) ดังนี้

๓.๑ ร่างปฏิญาดิจิทัลกรุงเทพ (Bangkok Digital Declaration) สาระสำคัญ ได้แก่ การมุ่งเน้นผลงานความร่วมมือระดับภูมิภาคที่สำคัญ ได้แก่ การจัดตั้งคณะทำงานอาเซียนด้านการป้องกันปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ (WG - AS) พร้อมผลักดันรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามออนไลน์ การพัฒนาแนวทางเพื่อประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การส่งเสริมนวัตกรรมและการเติบโตของวิสาหกิจในเศรษฐกิจดิจิทัล การสนับสนุนระบบนิเวศปัญญาประดิษฐ์ผ่านคณะทำงานอาเซียนด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ (WG - AI) การไหลเวียนข้อมูลภายในอาเซียนผ่านคณะทำงานอาเซียนด้านการกำกับดูแลข้อมูลดิจิทัล (WG - DDG) การลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถระดับภูมิภาค การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุม การกำหนดอนาคตด้วยแผนแม่บทดิจิทัลฉบับใหม่ และการกระชับความสัมพันธ์กับคู่เจรจาและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของอาเซียน

๓.๒ ร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมสำหรับการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (Joint Media Statement) เป็นเอกสารที่ระบุถึงสาระสำคัญของผลการประชุม ADGMIN ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาและภาคีภายนอก เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. ๒๐๒๕

๓.๓ ร่างรายงานโครงการศึกษาขั้นตอนการพัฒนาบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital Identification in ASEAN - Baseline study on how ASEAN leverage the digitalization of ID) (เป็นรายงานผลการดำเนินโครงการศึกษาขั้นตอนการพัฒนาบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน) โดยพบว่า Digital ID เป็นส่วนสำคัญในแผนดิจิทัลของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา Digital ID อาทิ การปรับปรุงกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน

/ให้สอดคล้อง...

ให้สอดคล้องกับกรอบกฎหมายที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การจัดตั้งกรอบ Digital ID ระดับภูมิภาค ที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน มีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว รวมถึงการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางดิจิทัลเพื่อให้สามารถนำ Digital ID มาใช้ได้อย่างครอบคลุม

๓.๔ ร่างเอกสารแผนปฏิบัติการสำหรับกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวข้ามพรมแดน ระดับสากล และการรับรองความเป็นส่วนตัวระดับสากลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูล (Operational Framework for Global Cross - Border Privacy Rules : Global CBPR and Global Privacy Recognition for Processors : Global PRP) เป็นแผนปฏิบัติการสำหรับกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวข้ามพรมแดนระดับสากล (Global CBPR) และการรับรองความเป็นส่วนตัวระดับสากลสำหรับผู้ประมวลผลข้อมูล (Global PRP) เพื่อสนับสนุนการส่งผ่านข้อมูลข้ามพรมแดนในอาเซียน โดยมุ่งเน้นการสร้าง ความเชื่อมั่นระหว่างบุคคล และผู้ควบคุมข้อมูล ช่วยอำนวยความสะดวกในการข้ามพรมแดนของข้อมูล และสนับสนุนตลาดบริการดิจิทัลที่มีการแข่งขันในภูมิภาค รวมถึงแนวทางและขั้นตอนสำหรับการเข้าร่วมในฐานะสมาชิกหรือผู้สังเกตการณ์ ภายใต้ Global CBPR

๓.๕ ร่างเอกสารเพิ่มเติมแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลและจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียนโดยครอบคลุมถึงปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Expanded ASEAN Guide on AI Governance and Ethics - Generative AI) เป็นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลและจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ของอาเซียนนี้โดยคำนึงถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI : Gen AI) โดยนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงของ Gen AI และข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนการใช้ Gen AI อย่างมีความรับผิดชอบ การตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก Gen AI ควบคู่กับมาตรการที่รอบคอบ เหมาะสม และเอื้อต่อการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของการนำ Gen AI มาใช้

๓.๖ ร่างรายงานการสำรวจกิจกรรมการหลอกลวงออนไลน์ในอาเซียน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) ภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านการป้องกันปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ (Report of the Online Scams Activities in ASEAN (2023 - 2024) under the ASEAN Working Group on Anti - Online Scam : WG - AS) เป็นกรสำรวจกิจกรรมการหลอกลวงออนไลน์ในอาเซียน เพื่อระบุประเภทและรูปแบบของการหลอกลวงออนไลน์ กลุ่มเป้าหมาย ความสูญเสียทางการเงิน และประสิทธิภาพของมาตรการที่ใช้ในการตอบโต้อาชญากรรมเหล่านี้ ข้อมูลรวบรวมจากการสำรวจเชิงโครงสร้าง โดยมุ่งเน้นที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักและหน่วยงานต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ในแต่ละประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงแนวโน้มความท้าทายและการตระหนักรู้ของการหลอกลวงออนไลน์ในภูมิภาค

๓.๗ ร่างเอกสารข้อเสนอแนะของอาเซียนในการต่อต้านการหลอกลวงออนไลน์ (ASEAN Recommendations on Anti - Online Scam) เป็นเอกสารข้อเสนอแนะสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อจัดการกับปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ผ่านช่องทางดิจิทัลและโทรคมนาคม) เช่น การยกระดับการฝึกอบรมระดับชาติและพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ การจัดกิจกรรมระดับภูมิภาคเพื่อให้ความรู้กับประชาชน การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการหลอกลวงและข้อมูลเชิงกลยุทธ์อย่างทันทั่วทั้ง

การทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย การคุ้มครองข้อมูลและธุรกรรมทางดิจิทัล ส่งเสริมการสร้างควมรับผิดชอบของสื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาโลกและยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรรายสาขาอื่นของอาเซียน

๓.๘ ร่างเอกสารกรอบการบูรณาการบริการรัฐบาลดิจิทัลของอาเซียน (ASEAN Digital Government Interoperability Framework) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริการดิจิทัลข้ามพรมแดนและเป้าหมายควรปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาค โดยเน้นความเชื่อมโยงกันในการเมือง กฎหมาย องค์กร และเทคนิค โดยเสนอหลักการและมาตรฐานซึ่งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการบูรณาการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมทั้งผลักดันกลยุทธ์การทำงานร่วมกันของภาครัฐ (Whole - of - Government) และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคและระบบนิเวศดิจิทัลที่แข่งขันได้ในระดับโลก พร้อมส่งเสริมความครอบคลุม ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าว เป็นเอกสารแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลในระดับภูมิภาค รวมถึงสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เข้มแข็งและครอบคลุม ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ตลอดจนสร้างความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนากรอบการบริหารจัดการข้อมูล การป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ การลดปัญหาการหลอกลวงออนไลน์ การกำกับดูแลการใช้ปัญญาประดิษฐ์ และการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมในโลกไซเบอร์ พร้อมผลักดันการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. ๒๐๒๕ อย่างเป็นทางการ และเป็นรูปธรรม และส่งเสริมความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในระดับโลก

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างเอกสารดังกล่าวที่จะมีการลงนามและร่วมรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในภาพรวมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อขัดข้องต่อเอกสารดังกล่าว เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือด้านดิจิทัลของประเทศสมาชิกอาเซียนให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล ค.ศ. ๒๐๒๕ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย

/และแผนระดับ...

และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลให้เป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

๖.๒ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีพิจารณา ร่างเอกสารจำนวน ๘ ฉบับ ประกอบด้วยมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และหลักเกณฑ์การพิจารณาตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๖ - ๗/๒๕๕๑ และที่ ๓/๒๕๖๐ แล้ว เห็นว่า ร่างเอกสารผลลัพธ์จำนวน ๘ ฉบับ เป็นเอกสารที่จะมีการรับรองระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ ๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีได้มีการใช้ถ้อยคำที่มุ่งหมายให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ กรณีจึงไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๖.๓ กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็น สรุปดังนี้

๑) ประเด็นสาระัตถะและถ้อยคำ

(๑) ไม่มีข้อขัดข้องต่อสาระัตถะและถ้อยคำโดยรวมของร่างเอกสาร จำนวน ๘ ฉบับ เนื่องจากร่างเอกสารฯ มุ่งส่งเสริมความร่วมมือ ความมั่นคง และความเชื่อมโยงด้านดิจิทัลภายในอาเซียน สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่างประเทศของไทย (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ซึ่งมุ่งส่งเสริมการพัฒนาและการบูรณาการด้านดิจิทัล อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ หากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ ในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นไปตามพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลง ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว

(๒) หากร่างเอกสารทั้ง ๘ ฉบับ ยังไม่ใช่ร่างสุดท้าย (final agreed text) ในกรณีที่มีการปรับแก้ ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พิจารณาให้ร่างสุดท้ายของร่างเอกสารทุกฉบับ เป็นไปตามแนวทางข้อ (๑) ด้วย

๒) ประเด็นมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑) ร่างปฏิญญาดิจิทัลกรุงเทพและร่างถ้อยแถลงข่าวร่วมฯ ไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใด ที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับไม่มีการลงนาม ในร่างเอกสาร ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ดังนั้น ร่างเอกสารทั้ง ๒ ฉบับ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฯ

(๒) ร่างเอกสารตามข้อ ๓.๓ - ๓.๘ ไม่มีรูปแบบหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณี ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ ไม่ใช้การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ดังนั้น จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญฯ

/๓) ประเด็น...

๓) ประเด็นมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่ร่างเอกสารทั้ง ๘ ฉบับ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง จึงควรพิจารณาเสนอร่างเอกสารทั้งหมดข้างต้นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๗. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

๘. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๘.๑ ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารในข้อ ๓.๑ - ๓.๘ รวมจำนวน ๘ ฉบับ โดยหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถ้อยคำที่มีใช้สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก

๘.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือผู้แทนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบหมาย ร่วมรับรองเอกสารในข้อ ๓.๑ - ๓.๘ รวมจำนวน ๘ ฉบับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ จันทรวงทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองการต่างประเทศ

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๖๙๐๑

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : tip-arpa.t@mdes.go.th, toungporn.k@mdes.go.th